



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: ใครเข้า ส.นบส.12 (ต่อ)	ไทยรัฐ
2. รมว. เกษตรฯ นำทัพใหญ่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา	แนวหน้า
3. กษ. นัดถก 'เกษตรกร - เอกชน' รับมือหลังแบน '3สารเคมี'	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอลัมน์: ป้อมพระอาทิตย์: ช่าง 'อุตสาหกรรม' จริงๆ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. ชาวสวนวอนแก้ส่ง 'ลำไย' ไปจีน ให้ช่วยชะลอหนังสือรับรอง GAP	มติชน
6. คอลัมน์: Lineทาง	เดลินิวส์
7. ภาพข่าว: รมว. จิตอาสา	ไทยรัฐ
8. ปลอ่ยสัตว์น้ำ - กุ้งก้ามกราม 4 ล้านตัวพื้นทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ชัยนาท - หนุมเม่าพืชน	ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: ใครเข้า ส.นบส. 12 (ต่อ)

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22568 หน้า : 12 (ล่างขวา)

# มุม ข่าวราชการ 'อี.12'

## ใครเข้า ส.นบส.12 (ต่อ)

ข้าราชการที่ต้นสังกัดส่งตัวมาเข้าโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร  
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12  
ยังมีอีกหลายกระทรวงดังนี้

ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 71.นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตร  
จังหวัดนครนายก 72.นายวราชนันท์ หล้ากรวด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
73.นายอำนาจ ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี 74.นายทวีพงศ์ สุวรรณโร  
ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 75.นายวุฒินัย ยูวานนท์  
ผอ.กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 76.นางสาวเยาวรัตน์ เรื่องสาตรา  
สภกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 77.นายนอรติน เจาะแล สภกรณ์จังหวัดสงขลา 78.  
นายขลิบท รุ่งสถาพร สภกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 79.นายสมศักดิ์ แสนศิริ  
สภกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 80.นายก่อเกียรติ สานศิริ สภกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
81.นายขจรยุทธ อุดมศักดิ์ สภกรณ์จังหวัดอุดรธานี 82.นายถาวร ณ นคร  
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 83.นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สภกรณ์จังหวัด  
สระแก้ว 84.นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์ ผอ.กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์  
85.ว่าที่ร้อยตรีประเทือง จักรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 86.นายวิริยะ  
แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 87.นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 88.นายวัชรชัย เตชะเขมร ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ที่ 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ของกระทรวงคมนาคม 89.นายปัญญา ขุพานิชผอ.สำนักบริหารโครงการ  
ทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง 90.นายทินกร คุณสมิตปัญญา  
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท ของกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 91.นายสุทธิพล เข้มประเสริฐกุล

ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ ของ กระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 92.นายธรรธรรม อุประวงศา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 93.นายโกมล บัวเกตุ ผอ.  
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
94.นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผอ.กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนา  
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ของกระทรวงพาณิชย์ 95.นางสาวเยาวเรศ แซ่ไคว้ พาณิชย์จังหวัดพะเยา  
96.นางสาวสิการีย์ เพ็ญรุ่ง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร 97.นางสาวฉัตรสุดา  
ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา 98.นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร  
99.นายสาธุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 100.นางสาวสุภาภรณ์  
เกลี้ยงสวรรค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 101.นายวันชัย อัจฉกุล ผอ.  
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 102.นายปวิศ  
หาญณรงค์ ผอ.กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ  
103.นายสมควร อิมถาวรสุข เลขาธิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 104.นางสาว  
ปัทมาวดี บุญไญ่ภาสผอ.สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 105.นางสาว  
สุภาวดี เข้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงลอนดอน กรมส่งเสริม  
การค้าระหว่างประเทศ 106.นางสาวณัฐริยา สุจินดา ผอ.ศูนย์สำนักส่งเสริม  
การค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 107.  
นายกิตติพันธ์ อึ้งเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) กรุงมอสโก กรมส่งเสริม  
การค้าระหว่างประเทศ 108.นายพรวิษ ศิลลาอ่อน ผอ.สำนักสารสนเทศและ  
การบริหารการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 109.  
นางสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  
เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 110.นางสาวจิตติมา ศรีถาวร  
ผอ.สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 111.นางสาวสวลี บุญชู ผอ.  
สำนักเครื่องหมายความการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับวันรุ่งขึ้นเป็นการเสนอเรื่องอื่นๆบ้างก่อนกลับมาถึงส.นบส.12  
อีกครั้ง.

“อี.12”

## รมว.เกษตรนำทัพใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ฟูลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา ว่าศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักว่า 1,500 คน

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การกำจัดผักตบชวา ปล่อยพันธุ์ปลา สาดิต การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ให้กับทางโรงเรียนและประชาชนทั่วไป



# กษ.นัดถก'เกษตรกร-เอกชน' รับมือหลังแบน'3สารเคมี'



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

▶ ต่อจากหน้า 16

## กษ.

ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแบนสารไปบ้างแล้ว แต่ต้องให้ปลัดกระทรวงเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบ หรือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและประเมินสถานการณ์ แล้วนำรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 สมาคมเกี่ยวกับการทำเกษตร ได้แก่ สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ได้หารือเพื่อทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 6 พ.ย.นี้ เพื่อขอให้หยุดการปลดล็อกการระบับทะเบียนวัตถุอันตราย สารเคมี ยาฆ่าแมลง หลังจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร ไม่อนุญาตให้มีการส่งออก หรือนำเข้าสารเคมี

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร มีการระบุว่า น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ได้สั่งให้ระงับการขึ้นทะเบียนไม่เฉพาะ 3 สารดังกล่าว แต่สารเคมีอื่นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่ง 3 สมาคมได้ทำหนังสือถึง รมว.เกษตรฯ ไปแล้ว แต่ รมว.เกษตรฯ ระบุไม่เคยเห็นคำสั่งนี้ รวมทั้งยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ระงับ ซึ่ง 3 สมาคม อาจยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรที่ทำให้เอกชนเสียหาย

สำหรับการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดดังกล่าว ให้การทำลายสารเคมีเป็นหน้าที่เอกชน โดยกำหนดค่าทำลายกิโลกรัมละ 100 บาท และในประเทศไทยมีบริษัทเดียวที่ทำลายได้ คือ

บริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคำสั่งระงับดังกล่าวทำให้ไม่สามารถส่งออกสารเคมีได้ และจะมีสารเคมี 20,000 ตัน ที่จะต้องถูกทำลายในไทย

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่ามีมติการแบน 3 สารเคมี จะไม่มีการทบทวนใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยากให้ทุกฝ่ายพร้อมใจเดินทางเพื่อประเทศ หยุดบิดเบือนข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปดูแล

“ผมได้ให้นโยบายชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า ในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายทั้ง 3 คน ที่มาจากการตรวจอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าให้ลงมติห้ามไม่ให้มีการใช้สารเคมีดังกล่าวทั้ง 3 ชนิดในภาคเกษตรกรรม ดังนั้น จุดยืนของผมไม่เปลี่ยนแปลง หากย้อนไปดูคำพูดของผม ผมไม่เคยพูดเลยว่าจะไม่แบน เพียงแต่เป็นเสียงสะท้อนที่มาจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี ผมห่วงใยประชาชนทุกฝ่าย”

ส่วนการหาสารทดแทนหรือหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยากให้หน่วยงานที่มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องนี้ซึ่งเชื่อว่าทางกระทรวงเกษตรฯจะเข้าไปดูแล ทางกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และต่อเนื่องโดยยึดผลตามมติที่ประชุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติ ในขณะที่แน่นอน

ทั้งนี้ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

### กรุงเทพธุรกิจ • “เฉลิมชัย”สั่งปลัดเกษตรฯ

ถกเกษตรกร-เอกชน-ผู้นำเข้าส่งออกสารเคมี 6 พ.ย.นี้รับมือผลกระทบหลังแบน 3 สารเคมี เผยเอกชนตั้งฟ้องกรมวิชาการเกษตร ระงับนำเข้าส่งออกกระทบวงกว้าง “สุริยะ” ยืนยันไม่มีทบทวนแบนสารเคมี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ เปิดเผยวานนี้(4พ.ย.)ว่า ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส โกลโฟเซต มีผล 1 ธ.ค.2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาว่าหากต้องแบน 3 สารตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะมีผู้ได้รับผลกระทบเพียงใด และวันที่ 6 พ.ย.2562 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแบนสารเคมี อาทิ เกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชนที่นำเข้าผลผลิตด้านการเกษตร ผู้ผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น เข้าหารือถึงมาตรการรับมือ

“ผมไม่เคยดำเนินการในเรื่องใดๆโดยใช้อารมณ์ ต้องพิจารณาด้วยหลักการ ผลกระทบว่า หากไม่มีสารเคมีที่เป็นสารทดแทน และใช้ได้ผล ในการกำจัดวัชพืช เมื่อมีการแบน เกษตรกรจะอย่างไร ส่วนตัวผมได้สอบถามไปทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี

อ่านต่อหน้า 13

ประเทศไทย และสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

นายกิตติ ชุณหวงค์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมฯ ขอเรียกร้องรัฐบาลควรช่วยภาคเกษตรของไทย เหมือนรัฐบาลต่างชาติ เช่น สหรัฐ ออสเตรเลีย บราซิล ที่ออกมากปกป้องสิทธิสินค้าเกษตรและเกษตรกรของตนเอง แต่รัฐบาลไทยกลับไม่ปกป้องสินค้าเกษตรไทย

สมาคมฯ ได้วิเคราะห์ตัวเลขความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากยกเลิกพาราควอต ซึ่งเป็นสารเคมีที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการผลิตอ้อย เพราะเป็นสารตัวเดียวในกลุ่ม Non selective ที่ไม่เป็นสารดูดซึม ปลอดภัยต่ออ้อย ระยะปลอดฝนสั้นตรงกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และยังไม่สามารถหาสารทดแทนได้

สำหรับการยกเลิกใช้สารพาราควอตจึงส่งผลโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลซึ่งมีการปลูกในพื้นที่ 10 ล้านไร่ทำให้เกษตรกรไร้อ้อยแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบ ผลผลิตอ้อยรวมต่อปี 130 ล้านตัน ซึ่งถ้าผลผลิต 10 ตันหายไป 1 ตัน เท่ากับว่าผลผลิตหายไป 13 ล้านตัน คิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงผลผลิตอาจหายไปมากกว่านี้

ดังนั้นสมาคมฯ จะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุริยะ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อปกป้องสินค้าเกษตรและเกษตรกรไทยด้วย เพราะต่างชาติก็ยังมีการใช้ทั้งไกลโฟเซต และพาราควอต เช่น สหรัฐ บราซิล ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น และอีกกว่า 80 ประเทศ





## ป้อมพระอาทิตย์

โดย : โสภณ องค์การณ

# ช่าง 'อุตสาหกรรม' จริงๆ

อ่านต่อหน้า | 10



## ป้อมพระอาทิตย์

โดย : โสภณ องค์การณ

### ช่าง 'อุตสาหกรรม' จริงๆ

ชาวบ้านเพิ่งได้เฮเรื่องการจะยกเลิกการใช้สารพิษเคมีเกษตรในประเทศไทย จากที่ผ่านมานโยบายรัฐบาลได้อนุมัติการใช้มานานหลายสิบปี มีผลกระทบด้านสุขภาพชีวิตของประชาชน ความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆ เพราะความล่าช้าในการจัดการปัญหา

ทุกวันนี้ ปัญหาที่ว่าก็ยังไม่จบ เหมือนมีบางกลุ่มไม่ให้อภัยง่ายๆ ทำให้ชาวบ้านสงสัยว่าคนในประเทศนี้ไม่มีใครสามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ในยามเดือดร้อน เป็นทุกข์ลำบากหรือไม่ หรือปล่อยให้ประชาชนอยู่ในอุ้งมือของผู้กุมอำนาจและนายทุนใหญ่

มี 3 ประเด็นใหญ่ เกี่ยวโยงโดยตรงกับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้อำนาจนการเมือง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ คนผู้ที่มีประวัติ ความเป็นมาอย่างไร พฤติกรรมในช่วงการเป็นรัฐมนตรี ประชาชนที่ติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองย่อมรู้จักดี

ประชาชนคนห่วงใยสุขภาพดีใจว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีฆ่าหญ้า พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส สัปดาห์ที่ผ่านมา กลืนผายลมยังไม่ทันจบ มีข่าวทำนองว่านายสุริยะอาจจะให้ใช้สารบางตัวต่อไป

อ้างว่าสหรัฐฯ ยังใช้ไกลโฟเซตอยู่ ดังนั้นไทยควรจะมีให้ใช้ต่อไป และนายสุริยะได้รับหน้าที่เป็นประธานคนใหม่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อแสดงท่าทีอย่างนี้ต้องรอดูว่าจะขับเคี่ยวอย่างไร โดยจะมีกลุ่มชาวบ้านผู้หนุนให้ใช้ต่อไปเป็นพลังเสริม

นายสุริยะรู้หรือไม่ว่ามีคดีฟ้องร้องในรัฐแคลิฟอร์เนียเยาะลูกขุนตัดสินให้ 2 สามีภรรยาได้รับเงินชดเชยเยียวยา 2 พันล้านดอลลาร์ จากบริษัทมอนซานโต ผู้ผลิตไกลโฟเซตภายใต้ชื่อราวด์อัฟ และมีผู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกหลายหมื่นราย

นายสุริยะไม่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรฯ แต่ดูแลโรงงานผลิตสารเคมีเกษตรเหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรับรู้ปัญหา

ของเกษตรกรว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง และผู้ที่สนับสนุนให้ใช้สารก็ไม่ได้เป็นคนพนสารเคมี ผู้รับจ้างเป็นคนรับความเสี่ยง

นายสุริยะไม่จำเป็นต้องรับรู้สภาพของท้องไร่ท้องนา พื้นที่เกษตรกรมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะมีหน้าที่ควบคุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายสุริยะไม่จำเป็นต้องรับรู้ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคจากสารพิษตกค้างให้ผลิตผลเกษตร และในพื้นที่ดิน แสงน้ำ ล้ำคลอง ใช้บริโภคโดยคน สัตว์เลี้ยง และสัตว์น้ำ รวมทั้งผลไม้ พืชผัก เพราะเป็นหน้าที่การรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข

นายสุริยะมีความกล้าหาญชาญชัยมากในข่าวที่ว่าอาจประชุมเพื่อเปลี่ยนมติใหม่ให้ยกเลิกใช้ไกลโฟเซตต่อไป ต้องดูว่าจะมีใครในกรรมการชุดใหม่เห็นดีเห็นงามตามนายสุริยะบ้าง และมีแรงบันดาลใจอย่างไรจึงไม่คำนึงถึงปัญหาภัยต่อสุขภาพ

มีใครจะได้หรือเสียในผลประโยชน์หรือไม่ ถ้าเรื่องไกลโฟเซตจะต้องมีอยู่ต่อไป? เด็กอมมือต้องรู้ว่า มีแน่ เพราะธุรกิจสารเคมีเกษตรเป็นเงินหมื่นๆ ล้านในแต่ละปี ถ้าผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากการขาย ย่อมต้องรู้ว่าแนวทาง "หมูไม่ไถ่มา"

รอดูว่านายสุริยะจะออกฤทธิ์ออกเดชอย่างไร และเสนาบดีเกษตร และสาธารณสุขจะว่าอย่างไร ภายใต้นายกฯ ลุงกระท้อนซึ่งมีท่าทีไม่กระตือรือร้นในเรื่องให้ยกเลิกการใช้ที่ผ่านมากำพูดว่า "ให้เป็นไปตามขั้นตอน" บังชี้ให้เห็นจุดยืนชัดเจน

กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่ออกอนุญาตตั้งโรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรม ที่ผ่านมามีปัญหาสารพัดด้านสารพิษ น้ำเสีย ความไม่ปลอดภัยต่างๆ มาตรการแก้ไขป้องกันไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ ดังจะเห็นในย่านโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะสารพัด และขยะพิษอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมที่อนุมัติให้มีการตั้งโรงงานแยกขยะแปรสภาพประเทศไทยเป็นหมักค้าขยะ และที่ทิ้งขยะจากทั่วโลก เอาขยะมาทิ้งในแผ่นดินที่ควรเป็นแหล่งเกษตรอุดมสมบูรณ์

ลุงกระท้อนไปบ่าวร้องให้ชาวโลกรู้ว่าไทยจะรับบทเป็นครัวโลก!

แต่ในยุครัฐบาล คสช.ไทยได้แปรสภาพเป็นที่ทิ้งขยะ เพราะมีคนเชื่อว่าเราควรทำมาหากินแข่งกับซาเล้ง รับแยก

ขยะหายได้ แทนที่จะปลูกพืชปลอดสารพิษขายให้ประชาคมโลก นอกเหนือจากคนไทยได้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

“การนำเข้าขยะพลาสติก 5 ปี ช่วงรัฐบาล คสช.เศษพลาสติก (พิกัด 3915) มีหลายรายการ เช่น พลาสติกกลุ่มพอลิเอทิลีนที่มักใช้ใหม่บรรจุภัณฑ์อาหารใช้ครั้งเดียวทิ้ง (โพลีเอทิลีน, โพลีโพรพิลีน, โพลีเอทิลีน, เทเรพทาเลตมีมากกว่า 906,521 ตัน)

ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยว่าสถานการณ์ธุรกิจขยะข้ามพรมแดนทวีความรุนแรง ภายหลังประเทศจีนแบนการนำเข้าขยะพลาสติก ปี 2561 ซึ่งประเทศผู้ส่งออกขยะพลาสติกมาไทยสูงสุดคือ ญี่ปุ่น 270,174 ตัน

รองลงมาคือ ฮองกง 159,903 ตัน สหรัฐฯ 147,828 ตัน ออสเตรเลีย 70,423 ตัน จีน 68,478 ตัน ยังมีอีกหลายประเทศ อาทิ แคนาดา สเปน นิวซีแลนด์ เม็กซิโก

อีกหนึ่งปัญหารุนแรงที่ไม่ค่อยไปทั่วกัน “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)” กากขยะที่มาจากผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่ากัน ตลอด 5 ปี ยุคลุงกระท้อน เมืองไทยมีแนวโน้มการนำเข้าสูงขึ้น รวมทั้งหมด 104,660 ตัน แผ่นดินไทยจึงเป็นที่ทิ้งขยะจากทั่วโลก

นายสุริยะยังไม่มีที่ท่าว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร คนไทยอายุผู้นำประเทศเพื่อนบ้านอย่างฮุนเซน ดูเตอร์เต้ มหาเธร์ มากเพราะไม่ยอมให้ขยะเข้าประเทศ

**นายสุริยะยังมีข้อเสนอพิสดารเรื่องเหมืองทองอีก ทำให้คนไทยอยากตะโกนถามดังๆ ว่าประเทศไทยยังมีคนดี ใจซื่อมือสะอาดบริหารจัดการบ้านเมืองหรือไม่!**

# ชาวสวนวอนแก้ส่ง'ลำไย'ไปจีน ให้ช่วยชะลอหนังสือรับรองGAP

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเร็จ ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย นางนิตยา หมั่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สวพ.1) เชียงใหม่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ส่งออกลำไย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออก ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยในวันนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกลำไยสดช่อตะกร้าขาว (ปลายทางตลาดจีน) ได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเสนอให้ชะลอมาตรการที่ สวพ.1 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะส่งออกลำไย ไปยังประเทศจีน จะต้องมหนังสือรับรอง GAP ของเกษตรกร จากเดิม 1 ไร่ ต่อ 1 ตู เป็น จำนวน 5 ไร่ ต่อ 1 ตู กระทบต่อการส่งออกลำไยของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ตัวแทนผู้ส่งออกจึงขอเสนอให้ สวพ.1 ชะลอมาตรการดังกล่าวออกไปก่อนสักระยะ เนื่องจากหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GAP ของเกษตรกร ยังมีไม่เพียงพอต่อการส่งออก

ลำไยในฤดูกาลนี้ ขณะที่ สวพ.1 เชียงใหม่ รับดำเนินการชะลอการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้มาตรการเดิมไปก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ส่งออก โดยจะแจ้งกรมวิชาการเกษตรเพื่อทราบผลข้อสรุปผลการหารือในวันนี้

ทั้งนี้ ผู้ว่าลำพูน มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ 3 แนวทาง 1.ให้ สวพ.1 จัดทำแผนต่อไร่ต่อตู มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การกำหนดอัตราจำนวนไร่ ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เกษตรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 2.เพื่อรองรับแผนต่อไร่ต่อตูให้มีการพิจารณาในเรื่องของการออกหนังสือรับรอง GAP ให้สอดคล้องกับแผน ถ้าหากยังมีปัญหาด้านจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอหรืองบประมาณ อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็ต้องสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาล หรือกระทรวง อาจเสนอจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำ (Third Party) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 3.ขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออก มีขั้นตอนอะไรอีกหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถเดินต่อไปด้วยกันได้



## Line ทาง

ยังอยู่ในโหมดวันหยุด เปิดทางรับประชุมสุดยอดอาเซียน..... อุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ที่รถกระบะซึ่งชนเทกเจอร์จาดรถจักรยานยนต์ (จยย.) คร่าไปหลายคันทำให้นิสิตได้รับบาดเจ็บหลายราย เป็นข่าวโด่งดัง เพราะถนนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่สนามแข่งรถ **ล่าสุด ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์** รักษาการแทนอธิการบดี มก. ได้เวลา

ออกกฎเหล็ก ลงนามในประกาศ มก. เรื่องมาตรการในการจัดระเบียบจราจรภายใน มก.บางเขน ดังนี้ มาตรการที่ 1 ห้ามรถยนต์ทุกประเภทที่ไม่มีใบอนุญาตผ่านเข้า

ออกมก. ยกเว้นประตูกวางมวงสว่าง 1 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 62 **มาตรการที่ 2** เวลาในการเปิดประตูเข้าออกของ มก. คือ 1. ประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3 ให้ผ่านเข้าออกเฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกเท่านั้น เวลาในการเปิดประตูตั้งแต่ 05.00-22.00 น. 2. ประตูงามวงศ์วาน 1 ให้รถยนต์ผ่านเข้าออกตลอด 24 ชม. ภายใต้การดูแลของรปภ. ส่วนประตูเข้าออกอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร็ว ๆ นี้จะหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบการจราจรพื้นที่เกษตรกลาง บางเขนและจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในอนาคต **มาตรการที่ 3** การกำหนดเส้นทางรถในเขต



การเรียนการสอน 1. รถยนต์ที่มีบัตรอนุญาต มก. เท่านั้นที่ผ่านเข้าออกบริเวณเขตการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วย ถนนชุมชน กำภู ถนนระพี สาคริก ถนนวิโรจ อิมพิทักซ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 62 **2. ห้ามรถยนต์ทุกประเภทและรถ จยย. ขับขี่ในช่องทางรถจักรยานยนต์และมาตรการที่ 4 การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1. รถยนต์ทุกประเภทและรถ จยย. ต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. ในพื้นที่ มก. และ 2. ผู้ขับขี่รถจยย. และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายขณะขับขี่และโดยสาร **ดร.จรงค์** บอกด้วย**

ว่า ที่ผ่านมาได้ผ่อนปรนให้รถยนต์จากภายนอกสัญจรเข้า มก. เพื่อผ่อนคลายปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย ขณะก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) และสาย

สีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน **บัดนี้** การก่อสร้างรถไฟฟ้าใกล้เสร็จสิ้น โดยสายสีเขียวจะเดินรถถึง มก. 1 ธ.ค. นี้ และ กทม. ได้ก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน มก. จึงคัดกรองรถยนต์ที่จะผ่านเข้าภายในมหาวิทยาลัย ให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีสภาพเหมาะสมแก่การเป็นสถานศึกษาไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความปลอดภัย และลดมลพิษทางอากาศ.....**อย่า!!** **ต่อไปนี่.....ไม่มีบัตรห้ามผ่าน ม.เกษตรฯ นะจ๊ะ**



transport@dailynews.co.th



รมว.จิตอาสา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และเหล่าจิตอาสาลงเรือเก็บผักตบชวา ในกิจกรรมฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.



# ปลอยสัตว์น้ำ-กุ้งก้ามกราม4ล้านตัว พื้นทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์

**ขอนแก่น •** ก.เกษตรฯ ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ 4 ล้านตัวพื้นทรัพยากรประมงในเขื่อนอุบลรัตน์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท พร้อมโชว์กุ้งก้ามกรามตัวใหญ่ขนาด 2 ตัวต่อกิโลกรัม

ที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ 4 ล้านตัวพื้นทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งกรมประมงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำการประมงน้ำจืดในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และจ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนการปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ 4 ล้านตัว คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทางจังหวัดได้ชมผลผลิตทางการเกษตรจากการทำประมงน้ำจืด โดยเฉพาะการจับปลาหลายชนิดในเขื่อนอุบลรัตน์ การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปอาหารจากปลา ทั้งปลาล้ม, ไส้กรอกปลา, ปลาจ่อม, ปลาร้า และปลาแดดเดียว โดยกุ้งก้ามกรามได้รับความนิยมมาก เพราะเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมาก เฉลี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 2 ตัว 1 กิโลกรัม



นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เป็นพื้นที่ในการทำประมงน้ำจืดที่สำคัญ แต่ละวันคนในชุมชนได้ทำการประมงด้วยการจับปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดมาจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก กระทรวงให้ความสำคัญทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วยการปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ 4 ล้านตัว แยกเป็นพันธุ์ปลา 3 ล้านตัว ไม่ว่าจะเป็นปลาสวาย, ปลาดุก, ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาแก้มช้ำ, ปลากาดำ, ปลาสวายและปลาดุกตะเพียนทอง และกุ้งก้ามกรามอีกจำนวน 1 ล้านตัว

รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่า การปลอยพันธุ์ปลาและกุ้งสามารถที่จะเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์และปริมาณของสัตว์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ คาดว่าจะสามารถสร้างผลผลิตสัตว์น้ำได้ประมาณ 65 ตัน และจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี

อย่างไรก็ตาม การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง จากการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 2,000 ล้านบาทในการเร่งขุดบ่อบาดาล และการจัดหาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ว ยังมีคำสั่งให้เร่งสำรวจเขื่อน, อ่างเก็บน้ำ พื้นที่ฝายและแก้มลิง ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อวางแผนในการขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและความจุของอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วย.



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10569

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 7.99

Ad Value: 8,789

PRValue (x3): 26,367

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไปไทย: ชัยนาท-หนุ่มเมาเพี้ยน

## ทีวีไทย ข่าวสด

● **ชัยนาท-หนุ่มเมาเพี้ยน** วันที่ 4 พ.ย. ที่หน้าปั้มน้ำมัน ริมต.พหลโยธิน ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท จนท.ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ینگไล่ชายอายุประมาณ 30 ปี คนหนึ่งที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งอาละวาด ค่ำทอ พยายามทำร้ายผู้คน ก่อนสตาร์ตรถถึง จะหลบหนี จนท.ต้องแย่งกุญแจรถถึง 3 ครั้ง ก่อนดึงตัวออกมา แต่ยังคงดิ้นรนจนสุดฤทธิ์ กัดมือตำรวจ ในที่สุดต้องใช้จนท.ตำรวจถึง 5 นายจึงจับใส่กุญแจมือได้สำเร็จ ตรวจสอบใน รถเก๋งพบขวดเหล้าเปล่า 1 กลม สมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย ระบุชื่อนายนพดล สีเขียว 1 เล่ม ต่อมาทราบว่าเป็นอดีตจนท.สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.สรรพยา ก่อน ลาออกมา เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพจิต และ คืมเหล้าหนัก